

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.23 บาท ทิศทางอ่อนค่า 1-2 เดือนนี้ คาดกรอบ 33.18-33.28 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.23 บาท อ่อนค่าลง เมื่อเทียบราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.17 บาท มองกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.18 - 33.28 บาท

\* นายจิตพล พุกษามาธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินยังเปิดรับความเสี่ยง (risk on) แต่เริ่มมีความกังวลกับปัญหาการเมือง เนื่องจากการกีดกันทางการค้ากำลังจะมีเพิ่มมากขึ้น ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 0.3% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับตัวลงมาที่ระดับ 2.85% แม้อาณัติน้ำมันจะปรับตัวขึ้นต่อ โดยล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ระดับ 74 เหรียญต่อบาร์เรล

\* เนื้อหาหลักของตลาดการเงินสัปดาห์นี้ คือ การประกาศตัวเลขกำไรของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่วนใหญ่ยังออกมาเป็นไปตามคาด จึงไม่สามารถทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างแข็งแกร่ง โดยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์เชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะจับตาไปที่การหารือระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรปและการเตรียมพร้อมพมกันระหว่างรัสเซียและสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาการเมืองกลับมادتต้นตลาดทุนอีกครั้ง

\* เขากล่าวว่า ในฝั่งตลาดเงิน การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือ เงินเยน ซึ่งล่าสุดอ่อนค่าขึ้นมาเหนือระดับ 111 เยนต่อดอลลาร์จากความกังวลว่าปัญหาการกีดกันค้าอาจกดดันเศรษฐกิจเอเชีย และบางส่วนยังจับตาไปที่การประชุมของธนาคารกลางแคนาดาในคืนนี้ ว่ามีโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเช่นกัน

"เงินบาทยังคงมีความเสี่ยงจากตลาดที่มีโอกาสปิดรับความเสี่ยง (Risk off) นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้เล่นหลักที่ซื้อดอลลาร์อยู่ และมองว่าแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทน่าจะดำรงอยู่ในระยะหนึ่งถึงสองเดือนนี้ มองกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.18-33.28 บาท" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.20 วานนี้ 94.06

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,393.12 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,730.52 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.125 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้